

ĐẠI BIỂU CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á TRẢI NGHIỆM GIÁ TRỊ VĂN HÓA, LỊCH SỬ CỦA CÁC DI TÍCH, BẢO TÀNG TẠI HÀ NỘI



Trong khuôn khổ cuộc họp luân phiên năm 2023 tại Việt Nam, đoàn đại biểu của SEAMEO SPAFA đã tham quan các danh lam thắng cảnh, các bảo tàng và di tích để tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của đất nước Việt Nam với sự đồng hành của các chuyên gia, giảng viên của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN (VNU-USSH). Tham quan Bảo tàng tại tòa nhà Quốc hội, các đại biểu của SEAMEO SPAFA vô cùng ngạc nhiên trước giá trị lịch sử và chiều sâu văn hóa tại không gian trưng bày các cổ vật thời kỳ trước và sau khi xây dựng Hoàng Thành Thăng Long đầy

sống động và chân thực. Tiếp nối, tôn vinh những giá trị truyền thống dân tộc, bảo tàng cổ vật này chính là nơi viết tiếp những câu chuyện lịch sử cho con cháu muôn đời của đất nước hình chữ S. Đại diện đến từ Thái Lan, ông Sathaporn Thiangtham cho biết: "Bảo tàng nhà Quốc hội là minh chứng khẳng định tầm quan trọng trong việc sử dụng những hiện vật còn sót lại như một minh chứng cho những thời khắc lịch sử đã qua, để những người nước ngoài có thể cảm nhận được phần nào lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam khi họ

có cơ hội đến thăm quan. Ông Sathaporn Thiangtham chia sẻ: "Chúng tôi rất cảm ơn Trường ĐH KHXH&NV đã mang đến cho chúng tôi cơ hội quý báu để được tham quan và tìm hiểu về lịch sử và văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng nhà Quốc hội. Đây là trải nghiệm đáng tự hào khi tôi đến đất nước của các bạn". Đoàn đại biểu của SEAMEO SPAFA đã đến tham quan tại Hoàng thành Thăng Long - quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội. Công trình kiến trúc đồ sộ này được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử

và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam. Ngưỡng mộ trước chiều dài lịch sử và chiều sâu văn hóa của các cổ vật lịch sử tại Hoàng Thành Thăng Long, ông Jeremy R. Barns - Tổng Giám đốc, Bảo tàng Quốc gia Philippines vui vẻ cho biết: "Tôi đã có cơ hội đến Việt Nam nhiều lần, tôi cũng tìm hiểu nhiều thông tin về đất nước xinh đẹp của các bạn, bởi vậy tôi thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của di tích Hoàng Thành Thăng Long."

Trong thời gian làm việc tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, đoàn đại biểu của SEAMEO SPAFA đã tới tham quan Bảo tàng Nhân học trong khuôn viên nhà trường. Trong thời gian tham gia cuộc họp thường niên năm 2023 của SEAMEO SPAFA tại Hà Nội, đoàn đại biểu các nước Đông Nam Á đã trải nghiệm những món ăn truyền thống của Việt Nam như nem cuốn, cơm, phở bò, bún bò Huế, lẩu mắm, cà phê trứng...

Cuộc gặp mặt thường niên năm 2023 của SEAMEO SPAFA thành công tốt đẹp! Xin chào và hẹn gặp lại những người bạn quý trong những dự án tiếp theo tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN cũng như tại đất nước Việt Nam của chúng tôi!

[Xem thêm](#)

10